



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>มะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ผศ. นพ. สนั่น วิสุทธศักดิ์ชัย รอง ผอ. รพ. ศิริราช ประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีการรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Anywhere) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สรุปข้อเสนอ 3 ประเด็น แก้ปัญหาใบส่งตัว พร้อมเสนอทางเลือกเพื่อระบบยั่งยืน เช่น แนวทางร่วมจ่ายกรณีไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ รพ. และเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลมะเร็ง</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>เหตุรถบัสทัศนศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- น.ส. แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับผู้บาดเจ็บทุกราย จากเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำที่ปราจีนฯ ไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, sondhitalk, inn, topnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์คณะทัศนศึกษาจากเทศบาลพรเจริญ จ.บึงกาฬเสียหลัก พลิกคว่ำ บริเวณถนนสาย 304 ทางลงเขาศาลปู่โตน ต.บุราพรพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้ประสานทีม MCATT สสจ. ปราจีนบุรี ทีม MCATT สสจ.บึงกาฬ พร้อมกับ พมจ. 6-7 คน พุดคุยกับญาติผู้ประสบเหตุโดยเร็ว เพื่อคัดกรองด้านสุขภาพจิต และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ รพ.จิตเวช สระแก้ว สำหรับมาตรการช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินคือ 1.ส่งทีมเข้าช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2.เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปรักษาต่อยังโรงพยาบาล และ 3.ดูแลจิตใจผู้บาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิต</p>	
<p>ใช้ AI ยกระดับงานวิจัย การแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เปิดงานสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก เพื่อมุ่งสู่สากล" หนุนยกระดับงานวิจัยสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล ทั้งจัดทำแผนวิจัยระดับชาติ จัดทำ การวิจัยทางคลินิก ร่วมกับราชวิทยาลัยทางการแพทย์และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น</p>	
<p>แก้ไขปัญหาคอนกรีต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เปิดงานโตโมแครต ฟอรัม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "วาระน้ำเพื่อประชาชน : ก้าวใหม่ประปาหมู่บ้าน" เน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หลังสำรวจพบว่า มีเพียง 4% จากกว่า 10,000 แห่งที่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 96% ที่กำลังใช้น้ำไม่ได้มาตรฐานและไม่สะอาด ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ จึงริเริ่มโครงการนำร่องที่สงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่าน MOU กับ อปท. การประปาส่วนภูมิภาค และกรมอนามัย เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำอย่างจริงจัง พร้อมเสนอให้ สธ. จับมือกับ มท. ซึ่งดูแลการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงพัฒนาระบบน้ำสะอาดทั่วประเทศ</p>	
<p>ความคืบหน้าตำแหน่งนักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำนักงาน ก.พ. - สธ. - สส. ซีเจงอนุฯกมธ.กระจายอำนาจ เผยความคืบหน้า 6 ประเด็น ทั้งความก้าวหน้า คำตอบแทนเงินพิเศษ พ.ต.ส. และการปรับตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” ดังนี้ 1. เงินประจำตำแหน่งนักสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. เห็นชอบ แต่รอข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ์จาก สธ.เพื่อนำไปคำนวณงบประมาณ 2. เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส.) อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยรวมตำแหน่งนักสาธารณสุขด้วย 3. เปลี่ยนชื่อสายงานแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขสามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ โดยไม่กระทบคำตอบแทน 4. การเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข สามารถปรับจากนักวิชาการสาธารณสุขได้ทันที ส่วน อพท. จะมีแนวทางคล้ายกัน 5. วุฒิคัดเลือกบรรจุ สธ. เสนอให้ใช้วุฒิปริญญาสาธารณสุขศาสตร์และใบอนุญาตวิชาชีพเป็นเกณฑ์คัดเลือก ก.พ. ได้รับเรื่องแล้ว และ 6. การปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานเป็นนักสาธารณสุข ต้องมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การยกเลิกหลักสูตรเดิม โดยสภาการสาธารณสุขชุมชนจะช่วยสนับสนุนข้อมูล</p>	
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thansettakij, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธนิษทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้ออินฟลูเอนซา (Influenza Virus) แบ่งออกตามสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสคือ A และ B โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 68 รายงานว่ามีผู้ป่วยสะสม 107,570 ราย และเสียชีวิต 9 ราย โดยผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 ราย/สัปดาห์ สูงกว่าช่วงเดียวกันปี 67 สัปดาห์ละ 10,000 ราย</p> <p>ด้าน นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำผู้ปกครองหมั่นดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก ๆ ให้ล้างมือบ่อย ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปพบเจอผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ และควรพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี</p>	
<p>อย. ยกระดับงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitabloid, hfocus</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เผย อย. เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกระดับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ภายใต้มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นธรรม</p>	
<p>ยกระดับด้านตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จ.สระแก้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเสี่ยงประชาชนจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จากปัญหาสุขภาพที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของด้านอาหารและยา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำและรวดเร็ว พร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ประเทศไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้บริโภค</p>	
<p>กรมอนามัย' จัดบริการดูแลรักษาฟันเชิงรุก ให้ผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, thaitodaynews)</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมการแพทย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์สานเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในความดูแล 246 คน อายุตั้งแต่ 60 ปีไปจนมากกว่า 100 ปี</p>	
<p>ไทยติดโผเสี่ยงหนัก หากทรัมป์สั่งระงับเงินช่วยเหลือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- เสนอบทความ สหรัฐฯ อาจระงับความช่วยเหลือทางการเงินแก่หลายประเทศ รวมถึงไทย ซึ่งพึ่งพาเงินทุนจาก USAID ในโครงการสำคัญ โดยช่วงปี 2014-2023 ไทยได้รับมากกว่า 50% ของความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งหมดจากสหรัฐฯ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เงินทุนดังกล่าวถูกใช้ในโครงการด้านสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกัน HIV/AIDS วัณโรค และโครงการจัดหา น้ำสะอาด หากถูกยุติ อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางในไทย โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV และประชาชนในพื้นที่ชนบท</p> <p>องค์การสหประชาชาติเตือนว่า หากความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขทั่วโลกถูกตัด อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตจาก โรคเอดส์กว่า 6 ล้านคนใน 4 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลกระทบไม่ได้จำกัดแค่ด้านเศรษฐกิจ แต่ยังมีหมายถึงชีวิตของผู้คนทั่วโลก</p>	
<p>เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ ๑ วิชาการฯ</p> <p>- รัฐบาลประกาศนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ โดยใช้จุดแข็งของไทยด้านบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ผสานกับเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย ก่อให้เกิด "เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellcation)" รมว.สธ. และ ปลัด สธ. มอบหมายให้ ภก.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 นำร่องขับเคลื่อน ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี ซึ่งมีศักยภาพด้านการแพทย์และภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งชายหาด ภูเขา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางสุขภาพที่ครบครัน มุ่งดึงรายได้จากอุตสาหกรรมเวเลนเนสส์ทั่วโลกกว่า 236 ล้านล้านบาท โดยระยะแรกเน้นส่งเสริมสุขภาพ ผ่านแพ็คเกจตรวจสุขภาพ นวดไทย สปา และท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่วนระยะถัดไปจะขยายไปสู่การรักษาและศัลยกรรม เช่น ผ่าตัดส่องกล้อง ทำเลสิก รักษาโรคเมเร็ง ศัลยกรรมความงาม และการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นระยะยาวในไทย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล</p>	
<p>ยกระดับงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaitabloids)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขานุการ อย. เผย อย. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตและวางจำหน่ายในท้องตลาดผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อการใช้งาน</p>	
<p>รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 10</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นายสมศักดิ์ กริชชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกรมได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล</p>	
<p>เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (thailandplus, TNN)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เป็นการสร้างอวัยวะจำลองช่วยในการวินิจฉัยและการวางแผนการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเห็นภาพจำลองของอวัยวะหรือกรณีที่จะมีการผ่าตัด สามารถแบ่งปันข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ ของการรักษาให้ผู้ป่วยได้เข้าใจการรักษา ออกแบบการรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละราย และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเหมาะสม ทำให้ลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในการผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวต่อว่า รพ.ราชวิถี ได้เริ่มนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ มาใช้เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการรักษาและการวินิจฉัย รวมถึงเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน</p>	
<p>PM2.5 ส่งผลต่อผิวหนัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยประเด็น “PM2.5 เข้าทางผิวหนัง ทำผิวเหี่ยวก่อนวัย?” เป็นข่าวจริง จากวิจัยระบุว่า ฝุ่น PM2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก สามารถเข้าสู่ผิวหนังผ่านทางรูเปิดของผิวหนังโดยตรง และสามารถเข้าสู่ผิวหนังที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ เช่น ผิวหนังที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้ ทำให้เกิดการอักเสบและทำลายเซลล์ผิว ส่งผลให้ผิวเสื่อม และเกิดริ้วรอยก่อนวัย แนะนำให้ลดการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ให้น้อยที่สุด เพื่อปกป้องสุขภาพผิว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคไข้ดำแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ หมอแล็บแพนด้า เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, brighttv, TNN, pptv, ch7, workpointnews, sanook, khaoja, INN, one31, ChiangmaiNews)</p> <p>- โปสต์เตือนไข้ดำแดงระบาด ทำให้บางโรงเรียนในพื้นที่จ.สมุทรปราการต้องหยุดเรียน โดยเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัสชนิดเอ มักพบในเด็กวัยเรียน อายุ 5-15 ปี รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ หากไม่รักษาอาจเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น โรคไข้รูมาติก หรือหน่วยไตอักเสบเฉียบพลันได้ ถ้าพบการระบาดควรให้หยุดเรียนหรือแยกตัวเด็กป่วยออกจากคนอื่นจนกว่าได้ยาปฏิชีวนะไปแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมงจึงจะไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ประภาส ผูกดวง สสจ.สมุทรปราการ เผยถึงกรณีประกาศแจ้งเตือนการหยุดเรียนเนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้ดำแดง ในร.แห่งหนึ่ง จ.สมุทรปราการ ว่า สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นระบาด เพราะไม่มีการติดเชื้อในชุมชน รักษาได้ด้วยการกินยา หรือให้ยาฉีด ส่วนการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียเกิดจากการไอ จาม สัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อดังกล่าว ฉะนั้น สามารถป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, mcof, ch3plus, thebetter)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย รัฐบาลห่วงใยสุขภาพของนักเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้ดำแดงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ หากพบการระบาดในโรงเรียน ขอให้ ผอ.โรงเรียนพิจารณาหยุดเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค และดำเนินการควบคุมโรคที่เหมาะสมก่อนที่จะทำการเปิดโรงเรียน ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยคัดกรองนักเรียน หากมีอาการสงสัยว่าจะติดเชื้อแบคทีเรีย ให้พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ</p>	
<p>ยานวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งตับลุกลาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>- รศ.นพ. ธีรภัทร อึ้งตระกูล รก.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง ร่วมรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิต เรียกร้องพิจารณายานวัตกรรมเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุเป็นความหวังผู้ป่วยมะเร็ง ขอให้รัฐปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโลก</p> <p>พล.จอมธนา ศิริไพบุลย์ ผอ.ศูนย์มะเร็งวิทยา รพ.จุฬาภรณ์ ระบุว่า มะเร็งตับ หากตรวจพบเร็วสามารถรักษาได้ แต่ส่วนใหญ่พบในระยะลุกลาม ยากในการรักษา ใช้การรักษาด้วยยาและการรักษาแบบประคับประคอง ทำให้ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยเพียง 4-8 เดือน ปัจจุบันมียานวัตกรรมช่วยชะลอโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิต แต่ยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากไม่มีในบัญชียาหลัก ทุกคนควรมีสิทธิได้รับการรักษาที่ทันสมัยโดยไม่ถูกจำกัดด้วยสถานะทางเศรษฐกิจ</p>	
<p>ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ประชาชาติ, thaigov, prd., NBT)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง รมต.ประจำสำนักนายกฯ และ ผบ.ตร. เพื่อกำหนดมาตรการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด โดยเน้นจับกุมตั้งแต่ผู้นำเข้าและผู้ขาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมสั่งห้ามขายในพื้นที่ใกล้โรงเรียน และให้ประชาชนรับรู้ถึงโทษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลา 30 วัน ให้ตำรวจ ก.พาณิชย์, ก.มท. และกรมศุลกากร ดำเนินการให้เห็นผล หลังได้รับรายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่นำเข้าผ่านด่านชายแดน มีการลักลอบขายในทุกอำเภอทั่วประเทศ รวมถึงทางออนไลน์ ที่สำคัญพบปัญหาการจ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม ย้ำต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>- น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผยได้เชิญ 17 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ เพื่อสกัดการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่นำไปส่งถึงมือผู้ซื้อ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1. เร่งปราบปราม ควบคุมการนำเข้า สกัดกั้นชายแดน ดำเนินคดีเข้มงวด รวมถึงจับกุมร้านค้าหน้าร้านและออนไลน์ 2. สร้างความตระหนักรู้ รมรณรงค์ให้ความรู้ในสถานศึกษา โดย ศท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3. ปรับปรุงกฎหมาย แก้ไขกฎหมายเพิ่มบทลงโทษ ปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาดำเนินการลงโทษ โดยเฉพาะตำรวจจะต้องพิจารณาลงโทษทันที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดดีกรีร้อนอุณใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, เดลินิวส์, line, inn)</p> <p>- นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิด ดีกรีร้อนอุณใจ ซึ่งเป็นหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่รพ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ มุ่งให้การรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติด ฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั้งสำหรับผู้ป่วยเองและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและความสุขอีกครั้ง</p>	
<p>ลอบขายน้ําระท่อมใกล้ร.ร.-สถานที่ราชการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.พังงา บุกจับแหล่งขายน้ําระท่อมเถื่อน ใกล้สถานศึกษาและสถานที่ราชการใน อ.ตะกั่วป่า จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางน้ําระท่อมกว่า 40 ขวด และยาแก้ไอ หลับชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่ามีกรลักลอบขายให้เยาวชนและนักศึกษา พร้อมแจ้ง 3 ข้อหา รวมถึง จำหน่ายอาหารต้องห้ามตามประกาศ สธ. นำตัวส่งตำรวจดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p>หลายแหล่งผลิตยาแก้ไอผสมน้ําระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- ตำรวจสมุทรปราการ สนองนโยบาย นายกฯ บุกจับ นายธนพล อายุ 25 ปี พร้อมของกลาง ยาแก้ไอผสมน้ําระท่อม - บุหรี่ไฟฟ้า กลางชุมชนคลองด่าน เดินหน้าปราบปรามจริงจัง-ดำเนินคดีทุกราย ส่วนยาแก้ไอที่พบจำนวนมากได้กำชับชุดเฉพาะกิจเร่งขยายผลแหล่งที่มาทั้งคนซื้อคนส่งรวมถึงคนที่จำหน่ายทั้งต้นทางปลายทาง เพราะถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นยาควบคุมยาอันตรายอย่างมาก</p>	
<p>โรคหัดระบาดในสหรัฐฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก)</p> <p>- เด็กชาวเท็กซัส เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายแรกของสหรัฐฯ ในรอบเกือบ 10 ปี โดยพบว่าเด็กไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เนื่องจากความเชื่อทางศาสนา</p> <p>ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ นัดแรก ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุย ซึ่งนายโรเบิร์ต เอฟ.เคนเนดี รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐฯ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวัน ขณะนี้มีเด็ก 18 คนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล</p>	
<p>ไข้หวัดนกระบาดกัมพูชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, thethaiger, line)</p> <p>- จีนหัวรายงานข่าว เด็กชายอายุ 2 ขวบ 7 เดือน ในจ.เปรยเวงประเทศกัมพูชา เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 (H5N1) และถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 2 ของกัมพูชาในปี นี้ จากการตรวจสอบพบว่าครอบครัวของเด็กชายมีโรงเลี้ยงไก่ ซึ่งไม่นานมานี้พบไก่ตาย 15 ตัว และยังมีไก่ป่วยจำนวนหนึ่ง โดยเด็กชายนอนและเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านใกล้กับเหล่าไก่ ด้านหน่วยงานสาธารณสุขเร่งค้นหาต้นตอการติดเชื้อและผู้ป่วยต้องสงสัย เพื่อป้องกันการระบาดในชุมชน</p>	
<p>ญี่ปุ่นอัตราเกิดต่ำสุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ การเงินการธนาคาร</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น เผยจำนวนเด็กเกิดใหม่ในปี 2567 ลดลง 5% จากปีก่อนหน้า เหลือ 720,988 คน ลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 1899 ขณะเดียวกัน จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.8% หรือ 1.62 ล้านคน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้จำนวนประชากรโดยรวมลดลงมากที่สุดในรอบปี สะท้อนถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของประเทศในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมที่พุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางจำนวนแรงงานที่เสียภาษีลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>	